

# สปาฯ.ได้มาตรฐานมพล.หนุน

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดการประชุม “ตามรอยสปา เชียงราย” เผยมีสปาในโรงแรมและรีสอร์ท จ.เชียงราย - 6 แห่ง ได้มาตรฐานภาครัฐ พร้อมส่งเสริมธุรกิจสปา-นวด เพราะนำรายได้เข้าประเทศปีละกว่า 3 หมื่นล้านบาท แต่การแข่งขันกันสูง ต่างชาติจึงดึงเทอร์าปีสไปจากไทย ม.แม่ฟ้าหลวง ขานรับเปิดหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ และหลักสูตรกายภาพบำบัด ป.ตรี พร้อมเปิดวนาธรรมรีสอร์ท รองรับนักศึกษา

เมื่อเร็วๆ นี้ นายแพทย์วิศิษฐ์ ตั้งนภากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เป็นประธานในการเปิดการประชุม “ตามรอย สปาเชียงราย” โดยมี นายแพทย์ เทพนฤมิตร เมธนาวิณ สารารณสุข จ.เชียงราย นำ นายฉัฐพงษ์ ไชยชานนท์ รองประธานชมรมสปาเชียงราย และผู้ประกอบการสปาในจังหวัดเชียงราย ราว 50 คน เข้าร่วมประชุม ที่โรงแรม เดอะเลเจ้น จ.เชียงราย พร้อมดูงานธุรกิจสปาในพื้นที่หลายแห่ง

นายแพทย์ เทพนฤมิตร เมธนาวิณ สารารณสุข จ.เชียงราย กล่าวว่า ประเทศไทยมีความเหมาะสมในเรื่องของการบริการสุขภาพ เนื่องจากมีสภาพอากาศที่ดี มีแม่น้ำ น้ำแร่ และ ทรัพยากรทุกด้าน โดยเฉพาะ จ.เชียงราย เป็นเมืองชายแดนมีบรรยากาศที่สวยงามและมีศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนา การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ จังหวัดเชียงราย ควรมีทุกภาคส่วนช่วยขับเคลื่อน สร้างอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทำให้มีการสร้างฐานธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจบริการสุขภาพ นับเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีบทบาท ต่อการพัฒนาภาคธุรกิจบริการสุขภาพที่สร้างงาน สร้างรายได้แก่ประเทศชาติ ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจการแพทย์ ธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพสมุนไพร และธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ สปา-นวด สถานบริการเพื่อสุขภาพ ได้จัดให้มีการบริการที่ได้มาตรฐานสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย และพบว่า มีสปาในโรงแรมและรีสอร์ท จ.เชียงราย 10 แห่ง ที่มาขึ้นขอใบรับรองมาตรฐาน ในปี 2550 ได้ 6 แห่ง คือ M SPA, โรงแรมทีการ์เด็นท์ รีสอร์ท แอนด์สปา, โรงแรมเดอะเลเจ้นท์ รีสอร์ท แอนด์สปา, โรงแรม FOUR SEA SON, คอยฮายไทยสปา, ศรีเวียงไทยเมดิคอลคลินิกแอนด์สปา รีสอร์ท

นายแพทย์วิศิษฐ์ ตั้งนภากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข บรรยายพิเศษ เรื่องทิศทางและการปรับโครงสร้างธุรกิจบริการสุขภาพ ว่า ประเทศไทยมีความพร้อมในทุกด้านทั้งเรื่องสภาพแวดล้อม บุคลากร ในการที่จะส่งเสริมให้มีธุรกิจเกี่ยวกับการบริการสปา และ นวด ซึ่ง นำรายได้เข้าสู่ประเทศจำนวนมาก เนื่องจากธุรกิจสปา มีราคาค่าบริการค่อนข้างสูงและส่วนมากผู้ให้บริการ 80% เป็นชาวต่างชาติ ปัจจุบัน มี เทอราปีส หรือ หมอนวด ราว 2,000 คน ในธุรกิจ สปา และ นวดแผนไทย ซึ่งหลายประเทศ เช่น ประเทศประเทศ มาเลเซีย หรือ สิงคโปร์ พยายามดึงตัวไปด้วยเงินเดือนราคาสูง เช่น ตั้งเงินเดือนให้คนละ 5 หมื่นบาทต่อเดือน เพื่อที่จะ ไปสร้างธุรกิจสปาในประเทศของเขา เนื่องจาก ประเทศเหล่านี้มีการส่งเสริมธุรกิจสปา และการท่องเที่ยว แต่ยังคงขาดบุคลากรอยู่มาก ซึ่งในประเทศไทยขณะนี้ มีธุรกิจ สปา และ นวด ราว 320 แห่ง ซึ่งต่อไปทางกระทรวงสาธารณสุข อาจจะส่งเสริมผู้ที่ทำธุรกิจนี้อย่างชัดเจน ไม่มีการแอบแฝงธุรกิจอื่น มีมาตรฐานตามสากล และให้เข้าระบบ 100% และมีกฎหมายรองรับทุกด้าน และการจะจัดเกรดให้ เช่น ระดับ SILVER-GOLD-PATTINUM เป็นต้น และที่ผ่านมามีการตั้งยุทธศาสตร์ส่งเสริมไว้ ตั้งแต่ปี 2548-2551 และพบว่าปัจจุบันธุรกิจด้านนี้ น่าจะนำรายได้เข้าประเทศราวปีละ 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี และยังมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น จึงอยากให้ กลุ่มที่มีธุรกิจสปา เร่งพัฒนาตนเอง เข้าระบบมาตรฐาน และร่วมประสานความร่วมมือกันในการสปา เพื่อเป็นเครือข่ายในการช่วยกันพัฒนากิจการด้านนี้ และภาคการศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็ควรเร่งผลิตบุคลากรด้านนี้ในระดับปริญญาตรีหรือการรองรับจะดีมาก ส่วนข่าวที่ทราบมาว่า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สนใจจะสั่งซื้อ ลูกประคบ จากไทย ไปบริการนวดประคบให้กับนักกีฬาโอลิมปิก ปี 2008 นั้น คิดว่าน่าจะมีการประสานสั่งซื้อกับเอกชนที่มีศักยภาพการผลิตหลายแห่ง ซึ่งเป็นการดีที่นำรายได้เข้าไทย และอาจจะมีการให้มิ เทอราปีส หรือ หมอนวดเข้าไปเผยแพร่วิชาความรู้ด้านนี้ในประเทศจีนด้วย

นายฉัฐพงษ์ ไชยชานนท์ รองประธานชมรมสปาเชียงราย กล่าวว่า ธุรกิจสปาในจังหวัดเชียงรายเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งนิยามของ สปา คือ การเน้นการใช้ น้ำมันบำบัดร่างกาย และต้องมีสภาพแวดล้อมทั้งกลิ่นและบรรยากาศที่ดี ดังนั้น สถานประกอบการบางแห่งที่ มีการใช้ชื่อว่า สปาผมน, สปาเล็บ จึงไม่ใช่สปาตามนิยามที่แท้จริง ซึ่งอาจจะทำให้ประชาชนสับสน ซึ่งอยากให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ ารับกับธุรกิจสปา

ทางด้าน นายรัชชัช ศิริคามสุข อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย กล่าวว่า ทาง มหาวิทยาลัย ได้เปิดหลักสูตร 4 ปี แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหลักสูตรกายภาพบำบัด หลักสูตร 4 ปี ระดับปริญญาตรี และมีการเน้นสอนภาษาอังกฤษ และภาษาสำคัญอื่นๆ ให้กับผู้เรียนด้วย และ ขณะนี้ ม.แม่ฟ้าหลวง ได้เปิด วนาธรรมรีสอร์ท ซึ่งมีการบริการสปาขึ้นมา บริการ นวดผ่อนคลาย และ นวดรักษาอาการบางอย่าง บริเวณ ด้านหลัง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อรองรับกับนักศึกษาที่จะจบมาได้ จึงเชื่อว่าความเคลื่อนไหวด้านสปา จะมียากขึ้นต่อเนื่อง .

